



## ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) (สายพันธุ์โอมิครอน) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ้างถึงประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2565 เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ  
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัด  
นครปฐม ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เนื่องด้วย จังหวัดนครปฐมได้พิจารณาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งระบาดได้ง่ายและส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น  
จึงได้ออกประกาศข้างต้นเพื่อยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ขอแจ้งให้ส่วนงานทุกส่วนงานในพื้นที่ศาลายาปฏิบัติตามมาตรการที่สอดคล้องกับประกาศของ  
จังหวัดนครปฐมดังต่อไปนี้

- 1) ให้ส่วนงาน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
งดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ศาลายา โดยครอบคลุมกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ  
การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ  
ในสถานพยาบาลและการดำเนินการด้านสาธารณสุข หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษา  
ความปลอดภัยในพื้นที่ ฯลฯ ทั้งนี้ ส่วนงานยังสามารถดำเนินการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน การสอบ การวิจัยหรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ ผ่านระบบออนไลน์ตาม  
ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
- 2) ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยี่งที่จะต้องจัดกิจกรรม ให้ส่วนงานดำเนินการดังต่อไปนี้
  - 2.1 กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 20 คนแต่ไม่เกิน 100 คน ให้ส่วนงานยื่นคำขอต่อ  
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
เป็นรายกรณี

2.2 กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 100 คนแต่ไม่เกิน 500 คน ให้ส่วนงานยื่นคำขอต่อ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

2.3 ส่วนงานดำเนินมาตรการคัดกรองและตรวจสอบหลักฐานจากบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

- 3) ให้หัวหน้าส่วนงานในพื้นที่ศาลายาและรองอธิการบดีที่ควบคุมหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี กำหนดภาระงานให้บุคลากรในกำกับ ปฏิบัติงานในพื้นที่และปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ในสัดส่วน 60:40 (ปฏิบัติงานในพื้นที่ : ปฏิบัติงานที่บ้าน) หรือ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตามที่สมควร

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล